

Số: 150 /KH-UBND

TP. Tây Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Thực hiện Quyết định số 1919/QĐ-UBND, ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 và năm 2022; Quyết định số 1813/QĐ-UBND, ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và giao UBND các huyện, thị xã, thành phố đối ứng vốn để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022;

UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 trên địa bàn thành phố Tây Ninh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với hiệu quả giải quyết việc làm, tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; chú trọng đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp; đào tạo nghề phục vụ phát triển công nghệ cao, cơ giới hoá đồng bộ nông nghiệp, chế biến, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chứng nhận an toàn, nghề quản trị trang trại, hợp tác xã và các dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp; phát huy tốt tính hiệu quả và nhân rộng các mô hình điển hình trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

- Triển khai thực hiện chính sách đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo các cấp bậc nghề theo quy định của nhà nước, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, gắn đào tạo nghề ngắn hạn với giải quyết việc làm tại từng địa phương. Tiếp tục phát huy việc thực hiện lồng ghép đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo các cấp bậc nghề với các chương trình, đề án, dự án khác của địa phương nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, gắn với các hỗ trợ phát triển ngành nghề lao động; đào tạo nghề gắn với chính sách an sinh xã hội, thực hiện các công trình phúc lợi xã hội và góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững.

2. Yêu cầu

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo các cấp bậc nghề cho nhóm lao động xã hội, nhóm đối tượng yếu thế.

- Đào tạo theo nhu cầu học nghề của người lao động, yêu cầu của thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đảm bảo đào tạo nghề đúng đối tượng, thực hiện đúng chế độ chính sách quy định.